



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มตรวจสอบและสิ่งจ่าย โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๘๐๑

ที่ ข กงน. ๒๗๒/๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ

วพ. 1056.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามที่กรมชลประทานสามเสน ได้ปิดทำการในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ตามปกติ นั้น

กองการเงินและบัญชี ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในช่วงปิดทำการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเบิกค่าจ้างชั่วคราวรายวัน

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน หมายถึง ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง ซึ่งมีการจ่ายค่าจ้างตามที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทำงานปกติและกรณีสั่งให้ปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษ จะมีสิทธิได้รับค่าจ้างในกรณีมาปฏิบัติงาน

เนื่องจากการที่คปท.ขอให้กรมชลประทานสามเสน ปิดทำการในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ดังกล่าว กรมในฐานะผู้ว่าจ้างจึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ทั้งนี้ การหยุดงานดังกล่าวเนื่องมาจากผู้ว่าจ้างเป็นเหตุ มิใช่เกิดจากเจตนาไม่มาปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จึงสามารถเบิกจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างชั่วคราวในวันทำการปกติที่มีการสั่งให้หยุดงานหรือที่ทำงานถูกปิดได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

๒. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๑ กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานในเวลาปกติได้ จึงไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีกรณีที่เข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบ จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ข้อ ๓ (ตามเอกสารแนบ)

๒.๒ กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานปกติ และผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งอื่นเป็นการชั่วคราว หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและมีคำสั่งให้มีการปฏิบัติงานในที่ตั้งดังกล่าวนอกเวลาราชการ สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

1156 นอ.ส่วน, นอ.สนม, นอ.อน.

เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ททท/ค-๑๐ มี/มี/๑๗๐/๑

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภกร)

ผอ.งบ.

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

ผู้ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม โดยให้ส่วนราชการพิจารณาจำนวนผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น เหมาะสม
และประหยัด ทั้งนี้ หากข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ บุคลากรอื่นของรัฐ ได้รับค่าตอบแทนอื่น
จากการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันแล้วไม่ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรศ ชัยสูตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984